

เดลินิวส์

ฉบับที่ 19,005 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544

ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร

ข้าวหอมมะลิไทย

- ประเดิม 6 ประเทศสหรัฐอเมริกา
- มูลค่า 100 ล้านโปรโมตทั่วโลกแก้ล่า

นายราเชนทร์ พจนสุนทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อเนก แอนด์ บริสชน จำกัด และบริษัทที่ปรึกษา กฎหมายฟาร์อีส จำกัด เป็นที่ปรึกษาจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศ โดยเริ่มใน 6 ประเทศ คือ สหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย ฮองกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ หลังจากนั้นจะขยายการจดทะเบียนไปยังอีก 44 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดส่งออกข้าวหลักของไทย อย่างไรก็ตามจะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนกับสหรัฐเป็นประเทศแรกในสัปดาห์หน้า พร้อมขอให้สหรัฐคุ้มครองหรือสงวนสิทธิถ้าหากมีบุคคลอื่นมายื่นคำร้องขอจดทะเบียนซ้ำกับไทย

สำหรับการจดทะเบียนดังกล่าวก็เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิข้าวหอมมะลิไทย และเผยแพร่เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักแพร่หลายในตลาดโลก ตลอดจนยกระดับราคาข้าวให้ได้มาตรฐานและมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ได้จัดสรรงบประมาณ 100 ล้านบาท เผยแพร่ข้าวหอมมะลิไทยในรูปแบบการชิมข้าวไปยังตลาดข้าวหลักของไทยในประเทศต่าง ๆ เช่น สหภาพยุโรป ฮองกง สิงคโปร์ อิหร่าน คูไบ และซาอุดีอาระเบีย หลังจากที่ดำเนินการไปแล้วในตลาดแอฟริกาใต้และจีน พร้อมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในต่างประเทศ เพื่อ



ราเชนทร์ พจนสุนทร

ให้รู้จักข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น

ส่วนเรื่องการปกป้องสิทธิพันธุ์ข้าวไทยในต่างประเทศกรณีที่สหรัฐนำพันธุ์ข้าวไทยไปทำการวิจัยนั้น กระทรวงฯ ได้คัดค้านการนำพันธุ์ข้าวไทยไปใช้โดยไม่ถูกต้องและ

ชอบธรรม ซึ่งที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และเอกอัครราชทูตของสหรัฐ เพื่อประท้วงในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่คัดค้านคือการนำข้าวหอมมะลิของสหรัฐไปใช้นั้นเป็นการขัดกับหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพคือการนำทรัพยากรทางพันธุกรรมไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่เคารพสิทธิและอธิปไตยของประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรดังกล่าวและขัดกับหลักการขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ในเรื่องการค้าเสรีและเป็นธรรม

นายอดิศักดิ์ โปธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรไม่ทันเกมพ่อค้าและถูกพ่อค้าหลอกลวง ซึ่งสั่งให้องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดรับจำหน่ายข้าวหอมมะลิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จากเดิมรับจำหน่ายวันที่ 15 พ.ย. ถึง ก.พ. ปีหน้า.